

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013  
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công  
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã  
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế**

-----

Thực hiện Công văn số 959-CV/HU ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Huyện ủy Bạch Thông về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW), Đảng ủy xã Lục Bình báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### **I. Quá trình triển khai thực hiện Nghị số 29- NQ/TW**

#### **1. Công tác nghiên cứu quán triệt Nghị quyết**

Sau khi có nghị quyết của Trung ương; Tỉnh, Huyện có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết. Đảng ủy đã ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn xã đúng chủ trương của Đảng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã, các chi bộ đều tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Về hình thức tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết thông qua sinh hoạt các đoàn thể và sinh hoạt định kỳ chi bộ, tổng số tổ chức 13 hội nghị có 126 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia.

#### **2. Công tác tuyên truyền Nghị quyết**

Cấp ủy đã chủ động chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tính cấp thiết phải chủ động nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi đó là nhiệm vụ trung tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã. Phát huy hiệu quả sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội xã hội - nghề nghiệp vào quá trình tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao

chất lượng giáo dục và đào tạo. Qua triển khai, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW đã giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ quản lý, giáo viên hiểu sâu nắm vững những quan điểm chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT); qua đó, vận dụng trong quá trình quản lý và giảng dạy, các nhà trường trên địa bàn xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ của nghị quyết với tình hình thực tế tại đơn vị.

### **3. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết**

Trong mười năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Huyện ủy Bạch Thông về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025.

## **II. Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị số 29- NQ/TW**

### **1. Thành tựu**

*1.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo*

Đảng ủy luôn quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình.

Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong hai nhà trường, bảo đảm duy trì trường học có chi bộ. Hai chi bộ trường học nhiều năm liền đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trước Nhân dân về việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, dựa vào đội ngũ giáo viên, viên chức và học sinh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và Nhân dân địa phương để xây dựng nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

*1.2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học*

Ở địa phương xã Lục Bình cơ bản chỉ có giáo dục bậc học Mầm non và giáo dục phổ thông; đối với giáo dục Mầm non cấp ủy chỉ đạo tập trung tăng cường Tiếng Việt cho bậc học Mầm non trước khi vào lớp 1. Tăng cường công

tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ cho phụ huynh học sinh nhằm trang bị cho phụ huynh những kiến thức cơ bản về chăm sóc và nuôi dạy con cái. Thực hiện có hiệu quả Chương trình GDMN mới; duy trì và củng cố vững chắc kết quả phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; huy động trẻ nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; khuyến khích phát triển các nhóm trẻ.

Đối với Giáo dục phổ thông cấp ủy chỉ đạo củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, thực hiện phân luồng cho học sinh sau THCS và THPT, thực hiện tốt mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; làm tốt công tác tư vấn giúp học sinh lựa chọn ngành nghề, hướng nghiệp phù hợp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức có hiệu quả các hoạt động đoàn, đội; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bảo đảm các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

*1.3. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập*

Ở địa phương duy trì hoạt động của Trường Mầm non, trường Tiểu học và Trung tâm học tập cộng đồng. Thường xuyên tuyên truyền trong Nhân dân về định hướng nghề nghiệp ở học sinh trung học phổ thông.

*1.4. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo*

Hàng năm địa phương đều quán triệt các nhà trường thực hiện đúng các quy định trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Thực hiện đúng chính sách học phí theo luật định. Thực hiện đúng chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và cơ chế tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay để học. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Quan tâm thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường. Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin.

## **2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân**

### **2.1. Hạn chế, khuyết điểm**

Cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức chưa sâu sắc về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, coi đó là nhiệm vụ chuyên môn của các nhà trường. Công tác phối hợp thực hiện các mục tiêu của nghị quyết hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo tinh thần đổi mới nghị quyết còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và gia đình chưa chặt chẽ. Nguồn lực của địa phương và khả năng của phân đông gia đình đầu tư cho giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu.

## ***2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế***

Do nhận thức về thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" còn chậm và lúng túng chưa đầy đủ. Công tác tuyên truyền và phổ biến các chủ trương quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết chưa được thường xuyên.

### **III. Bài học kinh nghiệm**

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về tuyên truyền, trong cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, các tầng lớp Nhân dân để nâng cao nhận thức quan điểm của Đảng "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Hai là, tiếp tục chú trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đặc biệt quan tâm bồi dưỡng giáo viên để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo.

Ba là, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo.

### **IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp**

**1.** Tiếp tục triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

**2.** Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục bậc học Mầm non tăng cường Tiếng Việt cho bậc học Mầm non trước khi vào lớp 1. Huy động trẻ nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; khuyến khích phát triển các nhóm trẻ.

Giáo dục phổ thông: củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, thực hiện phân luồng cho học sinh sau THCS và THPT, thực hiện tốt mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; làm tốt công tác tư vấn giúp học

sinh lựa chọn ngành nghề, hướng nghiệp phù hợp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức có hiệu quả các hoạt động đoàn, đội; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

**3.** Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

**4.** Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, thực hiện tốt Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

**5.** Thực hiện tốt việc xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào Khuyến học, Khuyến tài, tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương xã hội hóa giáo dục, khuyến khích, huy động các lực lượng xã hội trong và ngoài xã tham gia vào công tác giáo dục và đào tạo; phát huy hiệu quả của các Trung tâm học tập cộng đồng trong công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

**6.** Tăng cường công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng của Chi bộ Trường Tiểu học, Chi bộ Mầm non; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, của Đảng ủy xã Lục Bình.

**Nơi nhận:**

*Gửi Bản giấy:*

- Lưu Đảng ủy.

*Gửi bản điện tử:*

- Ban tuyên giáo Huyện ủy (B/c),

- TT.Đảng ủy,

- Các đồng chí Đảng ủy viên.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Nông Thị Quyển**